

Quỳnh Thọ là một trong những địa phương đi đầu trong tích tụ ruộng đất, sản xuất tập trung của huyện Quỳnh Phụ. Toàn xã hiện có khoảng 20 hộ tích tụ ruộng đất với tổng diện tích trên 110ha để sản xuất tập trung, trong đó có 7 hộ tích tụ được 3ha trở lên. Hầu hết các mô hình tích tụ ruộng đất và đang cho hiệu quả kinh tế cao. Ông Nguyễn Đức Minh, thôn Đức Chính cho biết: Gia đình tôi đã tích tụ được gần 7ha ruộng để sản xuất lúa chất lượng cao. Nếu thời tiết thuận lợi, lúa được mùa, trung bình mỗi năm tôi thu về gần 500 triệu đồng. Để tránh việc "được mùa mất giá", gia đình tôi chủ động hợp đồng liên kết với Công ty TNHH An Đình để bảo đảm đầu ra cho sản phẩm. Công ty cung cấp giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân. Khi thu hoạch, Công ty đến thu mua ngay tại ruộng. Giá thành được hai bên thống nhất ký hợp đồng từ trước nên nông dân không bị ép giá.

Giống như ông Minh, anh Dương Trọng Vĩnh, thôn Tiên Cầu, xã Quỳnh Trang đã tích tụ gần 35ha ruộng để cấy lúa chất lượng cao, đồng thời cũng ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty Giống Đông Triều. Anh Vĩnh chia sẻ: Sản xuất nông nghiệp tuy thu nhập không cao bằng các ngành nghề khác nhưng nếu sản xuất với quy mô lớn, đầu tư máy móc đồng bộ sẽ cho thu nhập ổn định và bền vững.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nhiệm, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Quỳnh Phụ: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, trong lĩnh vực nông nghiệp, huyện đã chỉ đạo các địa phương tập trung thực hiện dồn đổi, tích tụ ruộng đất, liên kết đất đai trong sản xuất nông nghiệp, hình thành các vùng chuyên canh, sản xuất hàng hóa tập trung. Khuyến khích và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, ưu tiên các doanh nghiệp có tiềm lực, công nghệ cao; phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị. Đến nay, toàn huyện có khoảng 1.127ha đất tích tụ của các hộ từ 10ha trở lên; ngoài ra còn có hàng trăm hộ tích tụ từ 1ha trở lên, từ đó hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, trong đó chủ yếu là sản xuất lúa tập trung. Có nhiều doanh



QUỲNH PHỤ

Phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung, liên kết chuỗi

Phát triển sản xuất theo hướng tập trung, liên kết chuỗi, sản phẩm sạch, an toàn, ứng dụng công nghệ cao là những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra cho lĩnh vực nông nghiệp. Thời gian qua, trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, huyện đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, bước đầu tạo chuyển biến tích cực, đã hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung, liên kết chuỗi cho hiệu quả kinh tế cao.



Mô hình trồng rau sạch công nghệ cao tại thôn Lê Xá, xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ).

niệp vào xây dựng các vùng chuyên canh liên kết với hộ nông dân để hình thành những chuỗi giá trị, liên kết lâu dài như: chuỗi liên kết sản xuất, cung cấp lúa giống cho Công ty Cổ phần Tập đoàn TháiBinh Seed với quy mô khoảng 1.500ha tập trung ở các xã: An Tràng, An Mỹ, An Thanh,

Quỳnh Bào; chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ lúa Nhật với quy mô từ 500 - 1.000ha tập trung ở các xã: Quỳnh Thọ, Quỳnh Hoa, Quỳnh Minh. Đối với các sản phẩm cây mướp vụ đông như mướp ngọt, mướp nếp, bí đỏ có Công ty Cổ phần Chế biến nông sản Gia Bảo thu mua, tiêu thụ,

có hợp đồng bao tiêu. Đối với cây ớt, toàn huyện duy trì sản xuất ổn định với tổng diện tích gần 1.000ha tập trung ở các xã: Quỳnh Hải, Quỳnh Hội, Quỳnh Minh, An Ấp... trong đó 50% diện tích có đầu ra ổn định thông qua các hợp tác xã kỹ hợp đồng với công ty của Đài Loan. Có

thể khẳng định, liên kết chuỗi trong sản xuất đã góp phần ổn định đầu ra cho sản phẩm, giúp nông dân tránh được tình trạng "được mùa mất giá".

Để góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, thời gian qua, huyện Quỳnh Phụ đã chỉ đạo tăng cường cơ giới hóa các khâu trong sản xuất nông nghiệp; tập trung đầu tư hoàn thiện và nâng cấp hệ thống đường giao thông trực chính nội đồng, hệ thống kênh mương bảo đảm tiêu chí nông thôn mới nâng cao; tu bổ toàn bộ trạm bơm để chủ động tưới, tiêu; hỗ trợ thuốc diệt chuột cả 3 vụ/năm; hỗ trợ giống cây trồng vụ đông; hỗ trợ giống mới, phân bón mới để khảo nghiệm trước khi nhân ra diện rộng... Trong lĩnh vực chăn nuôi, huyện tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trang trại quy mô lớn theo hướng công nghiệp gắn liền với việc bảo đảm an toàn sinh học và bảo vệ môi trường. Thực hiện quy hoạch, thí điểm bố trí khu chăn nuôi tập trung, chuyển chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư đến vùng quy hoạch. Hiện nay, toàn huyện có 114 trang trại quy mô lớn. Các trang trại đều có hệ thống xử lý chất thải. Bước đầu hình thành tổ chức hội, tổ hợp tác trao đổi các thông tin về công tác quản lý, tổ chức sản xuất, thị trường, tiêu thụ sản phẩm... là cơ sở, nền tảng hình thành chuỗi liên kết chăn nuôi an toàn, bền vững.

Ông Nguyễn Xuân Khoát, Giám đốc HTX DVNN xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ



Thời gian qua, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của việc tích tụ ruộng đất, tạo điều kiện để các cá nhân, tập thể thuê, mượn đất sản xuất tập trung. Đến nay, toàn xã có 25ha ruộng đất tích tụ của 4 hộ dân sản xuất lúa tập trung cho hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, địa phương chú trọng tuyên truyền, vận động người dân tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất rau màu theo hướng sản phẩm sạch, an toàn. Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện đồng thời 2 dự án: dự án sản xuất rau an toàn theo chuỗi và dự án JICA của Nhật Bản, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm rau sạch Quỳnh Hải.

Ông Nguyễn Thành Trung, xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ



Gia đình tôi có 2,5ha trồng măng tây theo hướng hữu cơ. Đây là hướng đi bền vững, lâu dài, vừa bảo vệ sức khỏe người dân vừa góp phần bảo vệ môi trường. Toàn bộ các khâu từ xử lý đất, hệ thống tưới nhỏ giọt, hệ thống cung cấp phân bón, tất cả đều được tự động hóa. Phân bón chủ yếu là phân bò, bã ngô được ủ cùng chế phẩm trước khi đem ra bón cây. Sau khi trừ chi phí, mỗi héc-ta trồng măng tây cho thu nhập khoảng 700 triệu đồng/năm. Hiện sản phẩm măng tây của tôi cung cấp chủ yếu cho các nhà hàng, siêu thị. Ngoài ra, tôi còn thành lập HTX nông nghiệp hữu cơ với 23 thành viên, tạo thành chuỗi liên kết, cung ứng các sản phẩm nông nghiệp sạch đến tay người tiêu dùng.

Phát huy những thế mạnh sẵn có cũng việc tận dụng hiệu quả những cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, thời gian tới, Quỳnh Phụ quyết tâm tạo đột phá mạnh mẽ từ lĩnh

vực nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI.

ĐẠO QUỲN



Mô hình trồng măng tây theo hướng hữu cơ của ông Nguyễn Thành Trung, xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ) tạo việc làm cho 8 lao động địa phương với thu nhập ổn định.

BÁO CHÍ THÁI BÌNH

Tiên phong trong tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

(Tiếp theo trang 1)

Đầu năm 2020, dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam. Nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, Đảng, Nhà nước đã sớm đưa ra các chỉ đạo, phương hướng nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong đó đặc biệt chú trọng tới công tác tuyên truyền.

Tiếp nhận chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, cùng với các cấp, các ngành, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã ngay lập tức xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin tới nhân dân. Là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, tiếng nói của

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình, Báo Thái Bình đã khẩn trương, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ. Phát huy sức mạnh đa phương tiện, Báo Thái Bình luôn bảo đảm việc truyền tải nhanh chóng những thông tin mới nhất về tình hình dịch tới nhân dân. Các chỉ đạo

của tỉnh; công tác phòng, chống dịch tại các địa phương, đơn vị được cập nhật thường xuyên cả trên báo in và báo điện tử. Bên cạnh đó, Báo Thái Bình phân công các nhóm phóng viên tác nghiệp tại các khu cách ly tập trung, điểm cách ly, phong tỏa nhằm mang đến những góc nhìn chân thực nhất về công tác phòng, chống dịch. Cùng với hàng trăm cán bộ y tế, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia phòng, chống dịch, đội ngũ phóng viên Báo Thái Bình luôn phát huy bản lĩnh người làm báo, sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm để ghi nhận tình hình, phản ánh công tác phòng, chống dịch tại các bệnh viện, khu cách ly. Được phân công phân ảnh, đưa tin tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, phóng viên Đinh Văn Đạt hiểu rõ nhất những vất vả của người phóng viên khi thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu.

Anh chia sẻ: Tác nghiệp trong dịch Covid-19 thực sự là một trải nghiệm khó quên. Nghề báo vốn đã nhiều khó khăn, vất vả nhưng tác nghiệp tại nơi có nguy cơ cao về dịch còn vất vả gấp bội phần. Nếu không phải vì dịch Covid-19, tôi chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ phải thực hiện các cuộc phỏng vấn với trang phục bảo hộ 4 lớp và kính bảo hộ, hay phải cách ly với con nhũ sau mỗi ngày đi làm về, thậm chí tôi cũng từng trở thành nghi vấn phải cách ly tại nhà do tác nghiệp trong môi trường có nguy cơ cao. Tuy nhiên, trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, chúng tôi phải khắc phục những khó khăn đó. Giống như các đồng nghiệp của mình, tôi tự nhủ rằng tuy khó khăn, vất vả nhưng đây cũng là một chất xúc tác giúp chúng tôi trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn và càng thấm thía hơn ý nghĩa của nghề báo.

Sau hơn một năm thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, công

tác tuyên truyền phòng, chống dịch của Báo Thái Bình ngày càng toàn diện hơn, kịp thời hơn, hiệu quả hơn. Ngày 6/5 vừa qua, Thái Bình xuất hiện những ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên trong đợt dịch thứ tư tại các huyện Vũ Thư, Thái Thủy, Kiến Xương. Trước diễn biến phức tạp của dịch, số lượng tin, bài, ảnh liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 tiếp tục được Báo Thái Bình tăng cường, song song với những tin, bài, ảnh phản ánh về các lĩnh vực khác trong đời sống xã hội.

Cùng với Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình cũng là cơ quan tuyên truyền chủ lực của tỉnh, đã thể hiện tốt vai trò, nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua. Đài PTTH Thái Bình đã cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác diễn biến tình hình dịch thông qua kênh truyền hình TBT.V, sóng phát thanh, trang thông tin điện tử. Với thế mạnh về hình ảnh, các phóng sự, chuyên đề, chuyên mục về công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã được chuyển tải đến người xem một cách sinh động, chân thực. Đài cũng tăng cường khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trong phòng, chống dịch, đồng thời tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Có thể nói, chưa bao giờ thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng lại được người dân theo dõi sát sao như thời điểm xảy ra dịch Covid-19. Bên cạnh các cơ quan báo chí của tỉnh, đài TTTH các huyện, thành phố và hệ thống đài truyền thanh cơ sở cũng thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ Đạo Bích Hạnh,

phóng viên Đài TTTH thành phố Thái Bình cho biết: Chúng tôi xác định mỗi khi đi tác nghiệp về dịch Covid-19 phải luôn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch để bảo đảm sức khỏe của bản thân và mọi người xung quanh. Bám sát chỉ đạo của Đài TTTH thành phố và phối hợp chặt chẽ với 19 xã, phường, các ban, ngành, đoàn thể để viết tin, bài về diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố, nêu gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống dịch, góp phần cùng các cấp, các ngành làm tốt công tác phòng, chống, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, bảo đảm bình yên cho mọi người, mọi nhà.

Để giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin về dịch Covid-19, ngoài 2 khung giờ cố định, Đài TTTH thành phố đã xây dựng các bản tin và tăng thời lượng tuyên truyền 5 khung giờ/ngày vào 7 giờ, 9 giờ, 11 giờ, 14 giờ và 16 giờ về diễn biến của dịch Covid-19, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố và các biện pháp phòng, chống dịch với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu. Thành phố hiện có 295 cụm loa và 594 loa không dây trải rộng toàn bộ 19 xã, phường. Mỗi chương trình phát sóng, Đài TTTH thành phố đều gửi về đài truyền thanh của 19 xã, phường trong thành phố và tổ trật tự để thị để tuyên truyền lưu động cho người dân. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đến nay dịch bệnh trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát.

Với mục tiêu không để trống thông tin phòng, chống dịch, đài truyền thanh các xã, thị trấn luôn kịp thời chuyển tải thông tin, làm tốt vai trò định hướng dư luận. Đối với Đài Truyền thanh xã Đinh Phùng (Kiến Xương), sau khi hết thời lượng tiếp âm đài 3 cấp, Đài Truyền thanh xã Đinh Phùng bắt đầu phát sóng

bản tin của địa phương. Ngoài các thông tin liên quan đến tình hình sản xuất nông nghiệp, văn hóa, xã hội, Đài còn dành phần lớn thời lượng để tuyên truyền về tình hình dịch, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ông Nguyễn Đình Nghị, Trưởng đài Truyền thanh xã cho biết: Chúng tôi đã bố trí các cụm loa tại tất cả 5 thôn, mỗi thôn 4 cụm loa để mọi người dân trong toàn xã đều có thể nắm rõ các thông tin cần thiết, đặc biệt là thông tin về dịch Covid-19. Chúng tôi thực hiện phát sóng 3 lần/ngày vào buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều. Các cụm loa đều bảo đảm thông suốt quá trình cung cấp thông tin cho người dân. Ngoài ra, khi có chỉ thị, công điện, văn bản hướng dẫn của cấp trên liên quan đến dịch Covid-19, chúng tôi đều thực hiện phát sóng ngay, bất kể ngày hay đêm. Là một trong những người dân tại xã, thường xuyên được nghe chương trình phát thanh qua hệ thống loa xã, ông Nguyễn Khánh Hòa, thôn Cao Bạt Na cho biết: Thông qua những thông tin do Đài Truyền thanh xã cung cấp, người dân đã chủ động hơn trong phòng, chống dịch Covid-19. Do đó chúng tôi cảm thấy rất yên tâm.

Có thể nói, các cơ quan báo chí, đài TTTH các huyện, thành phố và hệ thống đài truyền thanh cơ sở ở Thái Bình đã thực sự phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, là lực lượng xung kích trên mặt trận thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Sự vào cuộc tích cực của các cơ quan báo chí, đài TTTH các huyện, thành phố và hệ thống đài truyền thanh cơ sở đã góp phần quan trọng vào kết quả công tác phòng, chống dịch của tỉnh thời gian qua.

THU HOÀI



Đài Truyền thanh xã Đinh Phùng (Kiến Xương) chuyển tải kịp thời thông tin về dịch Covid-19 đến người dân.